

# ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๔/ว ๑๐๒



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๑๐ เมษายน ๒๕๕๖

- เรื่อง เรื่องทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๖ เรื่อง ให้รัฐมนตรี หัวหน้าส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ระวังการเดินทางไปต่างประเทศ
- เรียน รอง-นรม., กระทรวง ทบวง กรม ทูต CEO จังหวัดทดลองแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนา และจังหวัดเทียบเคียง
- อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๔/ว ๗๐ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๖

ตามที่ได้ยืนยันมติคณะรัฐมนตรี (๑๑ มีนาคม ๒๕๕๖) เกี่ยวกับเรื่อง ให้รัฐมนตรี หัวหน้าส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ระวังการเดินทางไปต่างประเทศ มาเพื่อทราบ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นายบรรศักดิ์ อุวรรณโณ) รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เสนอว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๖ กำหนดให้รัฐมนตรี หัวหน้าส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ ระวังหรือระงับการเดินทางไปต่างประเทศ ซึ่งตั้งอยู่นอกภูมิภาคเอเชียไว้ก่อน ตั้งแต่วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป จนกว่าวิกฤติการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกาและอิรักจะมีความชัดเจนและกลับสู่ภาวะปกติ สำหรับการเดินทางไปต่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย หากมีความจำเป็นและไม่ใช้ระยะเวลายาวนาน ก็ผ่อนผันให้เดินทางไปได้ ฯ นั้น มติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวมีผลให้รัฐมนตรี หัวหน้าส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ที่มีความจำเป็นต้องเดินทางไปราชการในต่างประเทศนอกภูมิภาคเอเชียต้องขออนุมัติยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีทุกครั้ง ดังนั้น เพื่อเป็นการลดภาระและลดเรื่องที่จะต้องเสนอคณะรัฐมนตรี และเพื่อให้เกิดความคล่องตัว จึงเห็นควรปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว เป็นดังนี้ “...ให้รัฐมนตรี หัวหน้าส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ระวังหรือระงับการเดินทางไปต่างประเทศไว้ก่อนตั้งแต่วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป จนกว่าวิกฤติการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกาและอิรักจะมีความชัดเจนและกลับสู่ภาวะปกติ สำหรับการเดินทางไปต่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย หากมีความจำเป็นและไม่ใช้ระยะเวลายาวนาน ก็ผ่อนผันให้เดินทางไปได้ ส่วนการเดินทางไปต่างประเทศนอกภูมิภาคเอเชีย หากมีความจำเป็นจะต้อง

/ เดินทางไป ...

เดินทางไปในช่วงเวลาที่ยังมีวิกฤติการณ์ดังกล่าว ก็ให้รองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายและมอบอำนาจให้กำกับการบริหารราชการและสั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีของส่วนราชการหรือหน่วยงานนั้น ๆ หรือนายกรัฐมนตรีเป็นผู้พิจารณาอนุญาตแล้วแต่กรณี” ซึ่งคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้ว ลงมติเห็นชอบตามที่ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นายบรรศักดิ์ อุวรรณโณ) รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ

จึงเรียนยืนยันมา / จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายจุฑาเทพ ทิระยะวาทิต)

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รักษาการแทน

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

10 เถ.ย. 2546

สำนักบริหารการประชุมคณะรัฐมนตรี

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๒๔ - ๓๒๕

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๖๔